

ปัญหา'ดาวเทียม'ยุติภ.ย.นี้

กรุงเทพธุรกิจ ●ดีอี-ไทยคมยื่นบน
ผลประโยชน์ตัวเอง เคยผลการประชุม
ครั้งสุดท้ายยังไร้ข้อยุติ เหตุตัวแทน
คณะกรรมการกิจการอวกาศฯไทยคม 7
และ 8 ต้องจ่ายสัมปทานถึงปี'64 พร้อม
เงินชดเชย1,000 ล้านบาท ด้านเอกชนเห็น
ต่างชี้ดาวเทียมจ่ายเพียงค่าใบอนุญาต
เท่านั้น ระบุต้องทำเอกสารทางการอวกาศ
มีสิทธิ์สู่อินเทอร์เน็ต ยันการเจรจาต้องได้
ข้อยุติภ.ย.ก่อนส่งรายงานรองนายกฯ

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการ
สำนักกิจการอวกาศ ภายใต้การกำกับ
ดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ดีอี) กล่าวว่าเมื่อวันที่ 16
ส.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมระดับ
ข้าราชการและตัวแทนผู้บริหารระดับ
สูงของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสัญญาดาวเทียม
ไทยคมดวง 7 และ 8

การประชุมครั้งดังกล่าวได้ข้อสรุปที่
ชัดเจนแล้ว แต่ข้อสรุปคนละแนวทางกัน
กล่าวคือ ไทยคมยืนยันว่าดาวเทียมไทยคม
7 และ 8 ไม่ได้อยู่ในสัญญาสัมปทานกับ
กระทรวงดีอี ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องจ่าย
ส่วนแบ่งรายได้ให้กับกระทรวงดีอีเหมือน
ในอดีต แต่จ่ายเพียงค่าใบอนุญาตให้
กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกระทรวง
ดีอียืนยันว่าดาวเทียมไทยคม 7 และ 8

ยังอยู่ในสัญญาสัมปทานจนถึงปี 2564 โดย
เมื่อความเห็นได้ข้อสรุปเป็นคนละแนวทาง
กันดังกล่าว ในที่ประชุมได้ลงความเห็น
ขอให้ทั้งสองฝ่ายบันทึกข้อความลงเป็น
ลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยข้อคิดเห็น
และเสนอแนะอื่นๆ เพื่อรายงานต่อ
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดีอี และพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรีต่อไป

แหล่งกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ หากใน
ท้ายที่สุดยังไม่สามารถได้ข้อสรุปที่ตรงกัน
ของทั้งสองฝ่าย กระบวนการของการหารือ
จำเป็นต้องไปยังผู้คณะอนุญาโตตุลาการต่อ
ไป ทั้งนี้ กระทรวงดีอีได้เรียกร้องให้ไทย
คมชดเชยและจ่ายย้อนหลัง สำหรับรายได้
จากสัญญาสัมปทานดาวเทียมดวงดังกล่าว
ตั้งแต่ปี 2557 ถึงเดือนมิ.ย.ปี 2560 รวม
เป็นเงินราว 1,000 ล้านบาท ซึ่งการหารือกัน
ในขั้นตอนนี้จะมอบหมายให้สำนักงาน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สศช.) และ
สำนักปลัดกระทรวงดีอีในฐานะคู่สัญญาเป็น
คนเจรจากับไทยคมโดยตรง

ส่วนดาวเทียมดวงต่อไปนั้น แหล่งข่าว
ระบุว่า ยังไม่ได้สรุปเป็นที่แน่นอนว่าจะให้
บริษัทไทยคมเป็นผู้ดำเนินการยิงขึ้นสู่อวก
าศหรือไม่ ดังนั้น จึงยังไม่สามารถบอก
ได้ว่าดาวเทียมดวงต่อไปจะเป็นดาวเทียม
ไทยคม 9 หรือไทยคม 10 เพราะหากระบุ
ชัดเจนเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการขั้วให้สิทธิ
ไทยคมไปโดยปริยายในการต้องยิงดาวเทียม
ขึ้นสู่อวกาศ แต่ดาวเทียมดวงต่อไปจะเป็น

ดาวเทียมแห่งชาติ

ดังนั้น จะมีการเปิดประมูลให้เอกชนที่มี
ศักยภาพเข้าร่วม ทั้งนี้กรอบการเจรจาและ
เดดไลน์ให้มีความชัดเจนทั้งปัญหาไทยคม
7 และ 8 และสถานภาพของดาวเทียมดวง
ต่อไป ข้อคิดเห็นทุกอย่างระหว่างกระทรวง
ดีอีและไทยคม จะต้องแล้วเสร็จภายใน
เดือนก.ย.และภายในเดือนต.ค.จะสรุปเป็น
แผนการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศ
เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

อย่างไรก็ดี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การ
แก้ปัญหาสัญญาดาวเทียมไทยคมดวง 7
และ 8 ที่ผ่านมา ยังไม่คืบหน้าในประเด็น
การหาทางออกเรื่องการคิดรายได้ใหม่
ที่เกิดขึ้นกับดาวเทียมที่อยู่ภายนอกสัญญา
สัมปทานกับไทยคม โดยประเด็นที่ถูก
หยิบยกขึ้นมา เนื่องจากกิจการดาวเทียม
อยู่ในระบบสัญญาสัมปทานโดย มีอายุ
สัมปทาน 30 ปี คือตั้งแต่ปี 2534-2564 โดย
มี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ไอซีที) ในสมัยนั้น มีหน้าที่ในการ
เก็บค่าสัมปทานในอัตรา 20.5% ต่อปี และ
เป็นผู้จองวงโคจรให้ตั้งแต่ต้น

แต่ต่อมาเมื่อ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ กากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการดาวเทียมจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแทนในอัตรา
2% ต่อปี และจ่ายเข้ากองทุนยูเอสโอของ
กสทช.อัตรา 3.75% ต่อปี ทำให้รัฐบาลได้
รายได้จากกิจการดาวเทียมน้อยลง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/กทม.-ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 22 สิงหาคม 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13270

หน้า: 9(ขวา)

Col.Inch: 13.23

Ad Value: 11,907

PRValue (x3): 35,721

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชาวภูมิภาค: ประชุมWTDCทิศทางเศรษฐกิจยุคดิจิทัล



ประชุมWTDCทิศทางเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลภายใน ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระหว่างสำนักงาน กสทช. และ ITU ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี 2560 (ITU Centre of Excellence for Asia-Pacific Region 2017) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ที่จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด 2 หัวข้อ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะเป็นการประชุมในหัวข้อที่ 1 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Collaborative cross-sectoral regulatory mechanisms and competition analysis in digital economy” เมื่อวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรม Novotel Sukhumvit 20 เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือของแต่ละภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในยุคดิจิทัล



เปิดตัวแอปพลิเคชัน "กันกวน" ● วรณะ เศรษฐพงศ์ ผอ.สำนักงาน กสทช. เขต 11 จ.ภูเก็ต พร้อมด้วย โอเปอเรเตอร์ทั้ง 5 ค่าย ประกอบด้วย TOT, CAT, AIS, DTAC, TRUE จัดกิจกรรมเปิดตัวโปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชัน) "กันกวน" หวังให้ประชาชนทั่วประเทศตื่นตัว ในการ คัดกรองสิทธิ เสรีภาพ ลดการถูกคุกคามของประชาชน ณ ห้องสรรพสินค้า โดมโลโก้เวนิว จ.ภูเก็ต



ปฏิทินกิจกรรม

วรรณะ เศรษฐพงษ์ ผอ.สำนักงาน กสทช. เขต 11 จ.ภูเก็ต พร้อมด้วย โอเปอเรเตอร์ทั้ง 5 ค่าย ประกอบด้วย TOT, CAT, AIS, DTAC ,TRUE จัดกิจกรรมเปิดตัวโปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชัน) “กันกวน” หวังให้ประชาชนทั่วประเทศ ตื่นตัว ในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ลดการถูกคุกคามของประชาชน ณ ห้องสรรพสินค้า โลมัลไฮท์อเวนิว จ.ภูเก็ต



สมชาย เจริญอำนาจสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดทิศทางเพิ่มมูลค่าและสร้างพลังการทำงานรองรับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ตามแนวทาง Thailand 4.0 โดยมี จิระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีฯ และคณะผู้บริหาร มาร่วมด้วย ณ โรงแรมเดอะ คาแนล การ์เด้น รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

ดารานุ่มหล่อ “โทนี่ รากแก่น” เข้ารับการบริจาคเลือด ภายใต้โครงการ “ทำความดีบริจาคเลือดน้อมจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า



พร้อมหน่วยรับบริจาคพิเศษอีก 8 แห่งในกรุงเทพฯและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ส.ค. ณ สภากาชาดไทย โดยผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทุกท่าน จะได้รับร่มกันแดดลดทอนรังสี UV เป็นของขวัญที่ระลึก ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฮอนด้าวิงเซ็นเตอร์ หรือคอลเซ็นเตอร์ 0-2725-4000



กรมเชษฐา วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.แอสเซทไวส์ แกล้งข่าว เปิดตัวคอนโดมิเนียม “แอสโซซิเอต ลาดพร้าว 71” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองด้วยคอนโดฯหรูริมทะเลสาบ มูลค่าโครงการ 1,780 ล้านบาท ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพดีที่สุดในใจกลางลาดพร้าว 71 (นาคนิวาส) ราคาเริ่มต้น 1.49 ล้านบาท พร้อมเปิดให้ชมห้องตัวอย่างและเปิดขาย วันที่ 19 ส.ค.60 ณ บริเวณโครงการ ลาดพร้าว 71

เหล่าดารา ศิลปิน นำโดย ป๊อกลูก ฟนทิพย์, เซฟ เซฟฟานี่, มิถันท์ บรรลือฤทธิ์, ดี นิติพงษ์ ห่อนาค, เรือเอก สมรักษ์ คำสิงห์, ฮาน่า ลิวีส, แม็กกี้ อากาภาวีส, ซาร่า คาชิ่งกี๊ และ น้องแม็กเวลล์ ฯลฯ เตรียมร่วมงานแกล้งข่าว “๑ ศตวรรษ ธงไตรรงค์” พร้อมด้วยนักกีฬาระดับชาติ, ข้าราชการ, เด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป กว่า 100 ชีวิต มาร่วมแสดงพลังความภาคภูมิใจในเอกราชและความเป็นไทย ด้วยการ “ร้องเพลงชาติไทย” พร้อม “ถือธงไตรรงค์” อย่างพร้อมเพรียงกันในวันอังคารที่ 29 ส.ค. 2560 เวลา 13.00-15.30 น. ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี .

